

### CHƯƠNG 3

## QUYỀN NANG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỂ CHINH PHỤC THẾ GIỚI

MỤC TIÊU: ĐỂ XÁC ĐỊNH RẰNG CHÚNG TA  
TRUYỀN GIÁO TRONG QUYỀN NANG  
THÁNH LINH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ  
KHÔNG PHẢI BỞI SỰ KHÔN NGOAN VÀ  
SỨC MẠNH RIÊNG CỦA CHÚNG TA.

I. CHÚA JESUS KÊU GỌI CÁC MÓN ĐỒ CỦA NGÀI  
ĐỂ CHINH PHỤC THẾ GIỚI CHO NGÀI, NHƯNG  
CÓ THÊM MỘT LỜI CẢNH CÁO RẰNG HỌ KHÔNG  
ĐƯỢC RA ĐI CHO ĐẾN KHI NÀO HỌ ĐƯỢC MẶC  
LẤY QUYỀN NANG.

A. Trong lời tường thuật về "Sự Mạng Trọng Đại" của  
Chúa Jesus trong Luca 24:46-49, sau khi Ngài phán về  
sự ăn năn để được tha tội phải nhưn Danh Ngài mà rao  
giảng cho mọi nước, Ngài phán dặn môn đồ Ngài phải  
chờ đợi cho đến khi họ được mặc lấy quyền phép từ Đức  
Chúa Trời.

*"Tờ đây, sẽ ban cho các người điều Cha Ta đã hứa;  
nhưng về phần các người, hãy đợi trong thành cho  
đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao"*  
(Luca 24:49).

B. Kế đó trong công vụ 1:8, Chúa Jesus phán về thứ tự  
cho sự truyền giáo của họ phải là:

1. Quyền năng trước hết.
2. Sau đó mới là sự làm chứng cho toàn thế giới.

vị trong xã hội, cộng đồng và sự  
thừa nhận của Hội thánh bạn  
không? Bạn có mỉm cười cách  
ngoan đạo suốt bài giảng trong  
ngày Chúa nhật nhưng suốt tuần  
vấn sống trong tội lỗi không? Có  
phải bạn là người trong gia đình  
luôn cố gắng giấu giếm con người  
thật của bạn không?

*"Rốt lại, hỏi anh em, phạm điều  
chi chân thật, điều chi đáng tôn,  
điều chi công bình, điều chi thanh  
sạch, điều chi đáng yêu chuộng,  
điều chi có tiếng tốt, điều chi có  
nhơn đức đáng khen, thì anh em  
phải nghĩ đến"*

20. Philíp 4:8

Bạn có thích nghe tám phao  
không? Bạn có tin về sự phao đồn  
hoặc sự thật nửa vời, nhất là liên  
quan đến một kẻ thù hoặc người  
cạnh tranh của bạn không? Bạn  
có quên dành thì giờ để đọc Kinh  
Thánh mỗi ngày không? Bạn có  
quên trong việc luôn suy nghĩ đến  
những điều của Đức Chúa Trời -  
chỉ có những điều tốt lành, chân  
thật và trong sạch không?

"Nhưng khi Đức Thánh Linh giảng trên các người, thì các người sẽ làm chứng về Ta tại thành Giêrusalem, cả xứ Giuđê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất" (Công vụ 1:8).

C. Sau khi các môn đồ của Ngài, 120 người nam và người nữ, đã hiệp lại và chờ đợi 10 ngày trong sự cầu nguyện (Công vụ 1:14), hết thấy những môn đồ Ngài đều được đầy đầy Đức Thánh Linh (Công vụ 2:4).

**II. ĐỨC THÁNH LINH ĐÃ LÀM GÌ CHO NHỮNG MÓN ĐỒ ĐẦU TIÊN ĐƯỢC SAI ĐI ĐỂ NÓI CHO THẾ GIỚI BIẾT VỀ CHÚA JESUS?**

A. Ngài trang bị cho bạn quyền năng để phục vụ bởi vì Chúa Jesus biết rằng họ không thể làm chứng với sức lực và quyền thế của con người họ.

1. Công vụ 11:24 nói rằng khi Đức Chúa Trời sử dụng Banaba để đem số đông người tin theo Chúa, thì ông là người đầy đầy Đức Thánh Linh.

2. Phaolô nói rằng ấy là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời đã hành động trong ông cách hùng mạnh.

"Ấy cũng là vì đó mà ta làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động trong tôi cách có quyền" (Côlôse 1:29).

3. Phaolô tuyên bố với sức mạnh của sự tin quyết không phải chỉ bằng lời nói, nhưng bằng quyền phép của Đức Thánh Linh.

"Và, đạo Tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói mà thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết" (ITêsalônica 1:5).

4. Khi Phaolô đương đầu với quyền lực siêu nhiên của ma quỷ và khiến cho thuật sĩ bị mù mất (Công vụ

13:8-11), Phaolô có quyền năng như thế bởi vì ông được đầy đầy Đức Thánh Linh.

B. Đức Thánh Linh ban sự dạn dĩ cho các môn đồ Ngài để rao giảng về Chúa Jesus - ngay cả khi giảng cho những người đã từng đóng đinh Chúa Jesus (Công vụ 2:14-23).  
C. Lòng can đảm của họ để chịu khổ và thậm chí chết cho Chúa Jesus là bởi cơ Đức Thánh Linh (xem Êtiên trong Công vụ 7:55).

**III. TẠI SAO CƠ ĐỐC NHÂN NGÀY NAY CẦN CÓ CÙNG MỘT QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC THÁNH LINH KHI CHÚNG TA GẮNG SỨC ĐỂ HOÀN TẤT CÔNG TÁC CHINH PHỤC TOÀN THẾ GIỚI CHO CHÚA JESUS?**

A. Điều xác thực là khi người nào tiếp nhận Chúa Jesus là Cứu Chúa thì nhận được Đức Thánh Linh ngay trong thời điểm đó - như Phierô đã nói với đám đông đang khi rao giảng trong ngày Lễ Ngũ Tuần:

"Hãy hối cải, ai nấy phải nhận Danh Đức Chúa Jesus, chịu phép Báptem để được tha tội mình, rồi sẽ lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh" (Công vụ 2:38).

B. Tuy nhiên, còn có nhiều sự vận hành của Đức Thánh Linh mà Cơ đốc nhân cần đến trong việc đem Chúa Jesus cho cả thế giới.

1. Mặc dầu Đức Chúa Trời là Đấng vô sở bất năng và có thể làm được mọi sự, Êphêso 3:20 nói với chúng ta rằng, Ngài chỉ có thể làm được những điều vĩ đại tùy theo quyền năng **CÁM ĐỘNG** trong chúng ta.

"Và, Đức Chúa Trời bởi quyền năng cảm động chúng ta, có thể làm được hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng" (Êphêso 3:20).

2. Cho nên, nếu chúng ta cố gắng truyền giáo bằng sức riêng, thay vì để cho Đức Chúa Trời vận hành với quyền năng Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ hạn chế những điều mà Đức Chúa Trời có thể hành động qua chúng ta.

3. Trong Êphêso 1:18-19, Phaolô cầu nguyện cho các Cơ đốc nhân đã nhận lãnh Đức Thánh Linh trong mình.

"Hầu cho các người biết ..... QUYỀN VÔ HẠN của Ngài đối với chúng ta có lòng tin".

C. Tại sao chỉ có những nỗ lực của con người trong việc truyền giáo vẫn chưa đủ?

1. Kế hoạch và chương trình không có gì sai cả, nhưng chỉ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh mới thật sự cáo trách, và chinh phục con người cho Chúa Jesus.

"Lời nói và sự giảng dạy của tôi chẳng phải bằng tài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng bởi sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép" (ICôrinhtô 2:4).

2. Tương phản với khả năng yếu đuối của con người, chúng ta có cùng một quyền năng vận hành trong chúng ta được Đức Chúa Trời sử dụng khi

"Đức Chúa Trời khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngài bên hữu mình tại các nơi trên trời" (Êphêso 1:19-23).

D. Phần lớn chúng ta thiếu sự dạn dĩ và dũng cảm là vì cơ chúng ta đã không sử dụng những điều mà Đức Thánh Linh muốn ban cho chúng ta khi chúng ta cầu xin nơi Chúa trong sự cầu nguyện và trông đợi Ngài để thi thố cho chúng ta.

#### IV. CƠ ĐỐC NHÂN CÓ THỂ CẢN TRỞ CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC THÁNH LINH NHƯ THẾ NÀO TRONG SỰ CỐ GẮNG CỦA HỌ ĐỂ CHINH PHỤC THẾ GIỚI CHO CHÚA JESUS?

A. Bởi sự DẬP TẮT Đức Thánh Linh (theo nghĩa đen là dập tắt ngọn lửa của Ngài).

"Chớ dập tắt Thánh Linh" (ITêsalônica 5:19).

1. Cơ đốc nhân dập tắt Thánh Linh của Đức Chúa Trời bằng cách thay thế những kế hoạch và chương trình của con người cho quyền năng Thiên thượng vận hành trong họ.

"Bề ngoài giữ sự nhơn đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhơn đức đó" (ITimôthê 3:5)

2. Chúng ta cũng dập tắt Ngài bằng cách rắng sức thuyết phục người khác bởi lời nói không khéo léo và phương pháp, thay vì nương cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để bày tỏ quyền năng của Ngài và sự cầu nguyện (ICôrinhtô 2:4-5).

3. Chúng ta dập tắt Ngài bởi sự lo là sự thúc giục của Đức Thánh Linh khi Ngài sai phái chúng ta để chinh phục một người lạc mất mà Ngài biết người ấy đang sẵn lòng để nghe về Chúa Jesus.

4. Bởi sự thiếu kiên nhẫn, để chinh phục người khác theo đường lối và thời điểm của mình, khi Đức Thánh Linh chưa làm mềm lòng và cáo trách họ, thì cũng là cách dập tắt những hiệu quả của Đức Thánh Linh.

5. Bởi sự không sử dụng quyền năng của Ngài cách đầy trọn, chúng ta hạn chế quyền năng của Ngài để Ngài có thể làm những việc lớn lao và quyền năng của Ngài trong sự chinh phục thế giới cho Chúa Jesus.

